
ระเบียบวาระการประชุม 

เรื่อง   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่

สมัยสามัญ สมัยท่ี  2 ครั้งที่  3/2551 

วันท่ี   26  มิถุนายน    2551 

ณ    ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

*********************** 
 

ระเบียบวาระที่ 1   ญัตติเรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1…………………………………………….…………  

1.2……………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระที่2  ญัตติ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่  2 ครั้งที่  2/2551  

                          ( ลงวันที่   18  มิถุนายน  2551 ) 
 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1   พิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ            

       ( รับหลักการ และเห็นชอบ ) 

ระเบียบวาระที่  4  ญัตติอ่ืนๆ   (ถ้ามี  ) 

               4.1   ................................................................................ 

               4.2   ................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่

สมัยสามัญ สมัยท่ี  2 ครั้งที่  3/2551 

วันท่ี   26  มิถุนายน    2551 

ณ    ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

 

เร่ิมประชุมเวลา   09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 นายวิเศษ  สุขรี   แจ้งได้รับการประสานจากกรมประมงจังหวัดนครพนม เร่ืองเกี่ยวกับพันธุ์ 

ปลาที่จะปล่อยในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชะนีนาถ  วันที่ 12 สิงหาคม 2551    

1.2 กรมราชทัณฑ์แจ้งให้ อบต. ดูแลผู้ต้องหาที่พ้นโทษ และฝึกอาชีพให้พร้อมทั้งดูแลความ 

พฤติกรรมหลังจากพ้นโทษมาอยู่ที่บ้านและแสดงความยินดีกับก านันคนใหม่  นายพิทักษ์   บัวชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่  2 /2551 วันที่  18  มิถุนายน  2551 

มติท่ีประชุม          ที่ประชุมมีมติรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3    ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 

                               3.1   พิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบล เร่ืองการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

นายใบพิศ   อัตติยะ  ส.อบต.หมู่ที่ 15 เสนอเลี้ยงหมูเกิน  20  ตัวเก็บค่าธรรมเนียม  200  บาท 

นางล าชัย   บัวชุม    ส.อบต.หมู่ที่  9  เสนอการประกอบการร้านจ าหน่ายเน้ือสุนัข ไม่ควรเข้าอยู่ข้อบัญญัติต าบล 

นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์   ปลัด อบต.  แจ้งทางอ าเภอไม่มีการให้ด าเนินการฆ่าสัตว์ใหญ่ในรัศมี 15 ก.ม. ให้มีโรง                                 

                                           ฆ่าสัตว์   1   โรง  

นายทรงมา   บัวชุม  ส.อบต.หมู่ที่ 1  เสนอในการเลี้ยงสัตว์ขอให้มีกฎหมายบังคับ 

นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์    ปลัด อบต. ชี้แจงข้อบังคับใช้ได้ภายใน 90 วัน เมื่อประกาศในที่ เปิดเผย ภายใน 7 วัน 

นายถาวร   จิตมาตย์    ส.อบต.หมู่ที่ 6  เสนอ เร่ืองการฆ่าสัตว์ให้ดูแลเร่ืองความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ  

นายทรงมา    บัวชุม   ส.อบต.หมูที่  1  เสนอเก็บภาษีการฆ่าสัตว์ให้เพิ่มจาก 300  เป็น 500 บาท 

นายเกรียงไกร   พลเห้ียมหาญ ประธานสภา ฯขอมติที่ประชุมว่า การเก็บภาษีการฆ่าสัตว์ เพิ่มจาก 300 บาท  เป็น  

500 บาท   

ท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  500  บาทต่อป ี

นายยอด   เคนกิ           ส.อบต.หมู่ที่ 3 สอบถามเร่ืองการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ จะเก็บภาษีหรือไม่ 

นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์    ปลัด อบต. ชี้แจงยกเว้นการเก็บภาษีการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ภายในหมู่บ้านและต าบล 

 



นายวีระศักดิ์    ทินโน      ส.อบต. หมูที่ 10  สอบถามการท าขนมจีนตามข้างถนน โดยไม่ใช้เคร่ืองมือบีบ เก็บ 

                                         ภาษี หรือไม่ 

นายตะวัน   บัวชุม           ส.อบต.หมู่ที่ 12 เสนอขอลดภาษีขนมจีนจาก  300  เป็น  200 บาท 

นายเกรียงไกร   พลเห้ียมหาญ ประธานสภาขอมติที่ประชุมว่า การลดภาษีขนมจีน ลดจาก 300 บาท  เป็น 

                                                  200  บาท 

ท่ีประชุม                         มีมติเป็นเอกฉันท์  200  บาทต่อปี 

นายส าลี   สีสุธรรม         ส.อบต.หมู่ที่  3  เสนอการจ าหน่ายเน้ือสุนัขอยากให้สาธารณสุขตรวจสอบความ 

                                        สะอาดและความเป็นระเบียบให้ถูกหลักอนามัย 

นายเกรียงไกร  พลเห้ียมหาญประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม เร่ืองจ าหน่ายเนื้อสุนัข 

ท่ีประชุม                            มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ  

 

                                  3.2  พิจารณากิจการเกี่ยวกับโลหะ 

นายส าราญ   แสนมิตร         เสนออยากให้ทราบความคืบหน้าถึงก าหนดเก็บภาษี 

นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์     ปลัด อบต. ชี้แจงถ้าเปิดเป็นกิจการใหญ่ต้องเก็บภาษี ถ้าเป็นกิจการในครัวเรือนไม่ต้อง 

                                              เก็บภาษี 

นายชมเชย   สุขรี        ส.อบต.หมู่ที่ 11 เรียนถาม เคร่ืองเลื่อยโซ่ เก็บภาษีหรือไม่ 

นายวิเศษ   สุขรี          นายก อบต. ชี้แจงควบคุมดูแลไม่ได้ให้กฎหมายดูแลเอง 

นายส าลี  สีสุธรรม      ส.อบต. หมู่ที่.3  เสนอให้เก็บภาษี อาบ – อบ – นวด  เพิ่มจาก 500   เป็น 2,000 บาท 

นายเกรียงไกร  พลเห้ียมหาญประธานสภาฯขอมติที่ประชุมว่า การเก็บภาษีอาบ – อบ – นวด เพิ่มจาก 500 บาท  

                                           เป็น  2,000 บาท   

ท่ีประชุม                            มีมติเป็นเอกฉันท์  2,000  บาทต่อปี 

นายสิงขร    มุลสุรินทร์     ส.อบต.ม. 8 เสนอกิจการโรงแรมให้เพิ่มจาก  500  เป็น  2 ,000  บาท 

นายเกรียงไกร  พลเห้ียมหาญประธานสภาขอมติที่ประชุมว่า การเก็บภาษีกิจการโรงแรม  เพิ่มจาก 500 บาท  เป็น 

                                          2,000 บาท   

ท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ 2 ,000 บาทต่อปี 

นายบุญถม   อนุสนธ์       ส.อบต.ม.2 เสนอให้แยกดิสโก้เทค – คาราโอเกะ ออกจากข้อ 7 มาเป็นข้อ 16 และ  ให้เก็บ 

                                        ภาษีเพิ่มจาก 200 บาท   เป็น   500  บาท 

นายเกรียงไกร  พลเห้ียมหาญประธานสภาฯขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับแยกดิสโก้เทค – คาราโอเกะ ออกจากข้อ 7 มา 

                                         เป็นข้อ 16 และ  ให้เก็บภาษีเพิ่มจาก 200 บาท   เป็น   500  บาท 

ท่ีประชุม                          มีมติเป็นเอกฉันท์  500  บาทต่อปี 



นายสิงขร   มุลสุรินทร์   ส.อบต.ม. 8  เสนอให้การระเบิด – การโม่ – การป่นหิน ด้วยเคร่ืองจักร ให้เพิ่มภาษีจาก  

                                       500  บาท  เป็น 2,000  บาท 

นายเกรียงไกร  พลเห้ียมหาญประธานสภาฯขอมติที่ประชุมว่าการระเบิด – การโม่ – การป่นหิน ด้วยเคร่ืองจักรเพิ่ม 

                                    จาก  500  บาท  เป็น 2,000  บาท  

ท่ีประชุม                     มีมติเป็นเอกฉันท์  2,000  บาทต่อปี 

 

นายเกรียงไกร   พลเห้ียมหาญ ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับข้อบัญญัติต าบลโคกหินแฮ่    เร่ืองการ 

                                        ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ท่ีประชุม                          มีมติ เห็นชอบ      19     เสียง 

                                                     ไม่ออกเสียง   10    เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4     ญัตติอื่นๆ 

นายส าลี    สีสุธรรม               ส.อบต.หมู่ที่  3 อยากทราบว่ามาเซ็นต์ประชุม แล้วกลับไปก่อนได้เบี้ยประชุมหรือไม่  

นายทรงมา  บัวชุม                ส.อบต.หมู่ที่ 1 เสนอ ไม่ให้ 

นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์     ปลัด อบต. ชี้แจง แต่ก่อนอยู่บ้างไปบ้าง ขอให้ที่ประชุมลงมติใหม่ให้รู้ตัวก่อน  

นายเกรียงไกร   พลเห้ียมหาญประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมว่าถ้ามาลงชื่อแล้วไม่เข้าร่วมประชุมถือว่าไม่ได้ร่วม 

                                             ประชุม   

ท่ีประชุม                              มีมติไม่ให้เบี้ยประชุมเป็นเอกฉันท์  
 

นายเกรียงไกร  พลเห้ียมหาญ  ประธานสภา ฯ นัดประชุมในคร้ังต่อไปในวันที่ 27 มิถุนายน 2551  โดยให้แต่ง    

                                                กายด้วยชุดสุภาพ   และกล่าวปิดประชุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลิกประชุมเวลา   13 .00  น.    

                    

(ลงชื่อ)      จินดา    เวินซิว                                         (ลงชื่อ)     เกรียงไกร  พลเห้ียมหาญ       

          (นางจินดา        เวินซิว)                                              (นายเกรียงไกร    พลเหี้ยมหาญ )  

                 เลขานุการสภาฯ                                                               ประธานสภาฯ 

              ผู้บันทึกการประชุม                                                     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ)      ส าลี    ศรีสุธรรม            (ลงชื่อ)    วีระศักดิ์     บัวชุม            (ลงชื่อ)   ส าราญ   แสนมิตร 

           ( นายส าลี    ศรีสุธรรม )                  (นายวีระศักดิ์     บัวชุม )                 ( นายส าราญ   แสนมิตร)            

            สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1     สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 

 

 

 

 


